

Source : ประชาชาติธุรกิจ

Date : 1 ก.ย. 2559 Page : 5

No: 59400542

บราซิลยึดตั้งผู้พิจารณา WTO รอดูโครงสร้างใหม่น้ำตาลไทย

ฟ้องน้ำตาล WTO เกินเส้นตาย 60 วัน “บราซิล” ยึดเวลาไทยอีก 2 เดือนหรืออีกรอบ รอดู “แผนปรับโครงสร้างอ้อยน้ำตาล” ก่อนเคาะตั้ง Panel ด้าน “มิตรผล” แจมกรอบหารือไล่แก้ตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ ราคาอ้อย-น้ำตาล-โควตา

กรณีรัฐบาลบราซิลยื่นคำร้องต่อองค์การการค้าโลก (WTO) กล่าวหาว่ารัฐบาลไทยใช้มาตรการอุดหนุนการส่งออกและอุดหนุนภายในประเทศสินค้าน้ำตาลส่งผลกระทบต่อ การส่งออกน้ำตาลและกระทบต่ออุตสาหกรรมน้ำตาลภายในของบราซิล จนมีการปิดโรงงานน้ำตาลไปกว่า 50 โรงงาน เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา จากนั้นตัวแทนกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เดินทางไปพบกับตัวแทนรัฐบาลบราซิล เมื่อวันที่ 6-8 มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อเข้ากระบวนการหารือ (Consultation) ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการยื่นฟ้อง WTO โดยมีกำหนดให้หารือภายใน 60 วันนับจากวันที่ยื่นคำร้อง ก่อนที่จะมีการตั้งคณะผู้พิจารณา (Panel) ขึ้นตามหลัก WTO

ล่าสุด นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ขณะนี้ฝ่ายไทยอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล และมีกำหนดจะต้องหารือกับบราซิลอีกครั้งก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการตั้ง Panel ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ แม้ว่าระยะเวลาเกินจาก 60 วันหลังยื่นฟ้องได้ แต่หากหลังจากหารือแล้วไม่ได้ข้อยุติก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตั้ง Panel ซึ่งจะใช้เวลาการฟ้องร้องใน WTO ประมาณ 1 ปีถึง 1.5 ปี แต่หากสองฝ่ายได้ข้อสรุปที่น่าพอใจ อาจไม่จำเป็นต้องตั้ง Panel

ด้านนายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยกระทรวงอุตสาหกรรม และภาคเอกชนสมาคมน้ำตาล ได้หารือเพื่อกำหนดกรอบการแก้ไขปัญหาน้ำตาล จะมีการปรับเปลี่ยนและกลับมาทบทวนหลายด้านตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เช่น การกำหนดราคาอ้อย ราคาน้ำตาล ระบบการกำหนดโควตาต่าง ๆ ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแก้ไข พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทรายไปก่อนหน้านี้

“เมื่อรอบนี้ได้ข้อสรุปจะเสนอต่อ

รัฐบาลพิจารณา ซึ่งการดำเนินการบางเรื่องสามารถแก้ไขได้ทันที โดยอาศัยคำสั่งของ กอน. ซึ่งจะทันกับการผลิตอ้อยในฤดูกาลหน้า อย่างไรก็ตาม กรอบการแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้กำหนดระยะเวลาบังคับว่าไทยจะต้องแก้ไขให้เสร็จสิ้นเมื่อใด แต่หลังจากนี้จะนำเรื่องนี้ไปหารือทวิภาคีกับบราซิลอีกครั้ง ก่อนจะมีการพิจารณาตั้ง Panel ซึ่งทางรัฐบาลให้นโยบายให้ร่วมกันทำอย่างไรก็ได้ให้แก้ไขปัญหานี้ให้สำเร็จ”

ด้านนายสมศักดิ์ จันทรวงทอง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า บราซิลได้ยึดกรอบการเจรจาเรื่องนี้ออกไปในเดือนตุลาคม เพื่อขอชุดแผนการปรับโครงสร้างอ้อยและน้ำตาลทราย รวมถึงการแก้กฎหมาย ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) จากนั้นจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบภายในเดือนกันยายน

“ท่าทีของบราซิลดูจะรับฟังไทยมากขึ้นจากการยืดระยะเวลาการพิจารณาให้ไทยออกไป จนกว่าจะผ่านการเห็นชอบของ ครม. แต่ไม่ได้หมายความว่าบราซิลจะไม่ฟ้องไทย และอาจเป็นไปได้ที่บราซิลจะยื่นฟ้องไทยทันที หากเห็นว่าแผนการปรับโครงสร้างอ้อยและน้ำตาลของไทยยังไม่คลายความกังวลกับบราซิล”

สำหรับแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ ประกอบด้วย 1.การปรับปรุง พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย รวมทั้งกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมการนำอ้อยไปผลิตเอทานอลและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้ 2.การเพิ่มผลิตภาพอ้อยและน้ำตาลทราย 3.การกำหนดต้นทุนมาตรฐานอ้อยและน้ำตาลทราย และมาตรฐานการผลิตน้ำตาลทราย 4.การรักษาเสถียรภาพกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 5.การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ประเด็นที่บราซิลขอให้ไทยกำหนดในแผนปรับโครงสร้าง 4 ด้าน 1.การจ่ายเงินช่วยเหลือเพิ่มค่าอ้อยแก่ชาวไร่อ้อย 2.การกำหนดระบบโควตาน้ำตาล 3.การกำหนดราคาน้ำตาลทรายของไทย 4.การกำหนดราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นและขั้นสุดท้าย